

### บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าอ่อนตามภูมิภาค, หนี้ยุโรป-แรงซื้อดอลลาร์ช่วงปลายเดือนกดดัน

\*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าอ่อนตามภูมิภาค หลังได้รับแรงกดดันจากปัญหาหนี้ยุโรป ที่ยังคงยืดเยื้อ รวมทั้งแรงซื้อดอลลาร์ในช่วงปลายเดือน

\*ยูโรอ่อนค่าในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย หลังจากแรงซื้อคืนในปลายสัปดาห์ที่แล้วชะลอลง และตลาดมีมุมมองแบบบวกอย่างระมัดระวังต่อข่าวการชนะเลือกตั้งอย่างถล่มทลาย ของพรรคฝ่ายค้านของสเปน

\*ชัยชนะของพรรคประชาชน ซึ่งเป็นฝ่ายค้านของสเปน อาจจะทำให้พรรคมีอิสระมากขึ้นในการออกมาตรการรัดเข็มขัดที่เข้มงวดขึ้นอีก เพื่อคลายความวิตกในตลาดการเงิน

\*ขณะที่นายหวัง ฉีซาน รองนายกรัฐมนตรีจีน กล่าวว่า ภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยในระยะยาว จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งความเห็นของเขานับเป็นการคาดการณ์ในเชิงลบมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา ของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีน เกี่ยวกับเศรษฐกิจโลก

\*ในสัปดาห์นี้ จะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับนายลูคัส ปาปาเดโมส นายกรัฐมนตรีใหม่ของกรีซ ซึ่งจะต้องโน้มน้าวกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) และสหภาพยุโรป(อียู) ให้เงินกู้แก่กรีซ 8 พันล้านยูโร เพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ในกลางเดือนหน้า

\*ด้านคณะกรรมการลดหย่อนขาดดุลของสภาองค์การสหประชาชาติ มีเวลาจนถึงเที่ยงคืนวันพุธนี้ ซึ่งเป็นกำหนดเส้นตายที่จะต้องบรรลุข้อตกลง เพื่อลดงบรายจ่ายของรัฐบาลกลาง 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ ภายใน 10 ปีข้างหน้า

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 30.988 บาท

\*09.11 น. บาท/ดอลลาร์อยู่ที่ 31.01/04 จาก 30.97/99 เมื่อวันศุกร์  
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 31.01/03 จาก 30.98/31 เมื่อวันศุกร์

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 76.81/86 จาก 76.89 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3522/24 จาก 1.3519 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

"ยังมีแรงซื้อ(ดอลลาร์) ค่อนข้างเยอะ แรงซื้อยังชนะแรงขาย เพราะว่ายุโรป คงยังไม่จบลงง่ายๆ แล้วยังไม่มีข่าวดีออกมา ก็น่าจะเหมือนที่ผู้ว่าแบงก์ชาติบอกไว้ ว่าปัจจัยหลักๆ น่าจะเป็นเรื่องของยุโรปมากกว่า" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้าอ่อนค่าในทิศทางเดียวกับสกุลเงินภูมิภาค เนื่องจากยังได้รับแรงกดดันจากความไม่แน่นอน ในการแก้ไขปัญหาหนี้ของยุโรป ซึ่งทำให้นักลงทุนขายสินทรัพย์เสี่ยง และ หันกลับไปถือครองดอลลาร์

ขณะเดียวกัน แรงซื้อดอลลาร์ในช่วงปลายเดือน จากผู้นำเข้า ก็เป็นปัจจัยที่กดดันเงินบาทเช่นกัน โดยมองแนวรับของเงินบาทในวันนี้ ไว้ที่ 31.10 และแนวต้านอยู่ที่ 30.00